

CARAVELLE CLASSIQUE CLUB

DANH SÁCH QUYỀN LỢI

Soạn thảo vì:



CARAVELLE

CLASSIQUE CLUB

Tên Khách Sạn	Caravelle Saigon
Tên Gói Hội Viên:	Caravelle Classique Club
Gói 1:	5,168,000 VND
Gói 2:	7,868,000 VND

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

Quyền lợi Hội viên liệt kê trong mục này phải được thực hiện đối với tất cả Hội viên **Caravelle Classique Club** trong suốt thời hạn hội viên.

QUYỀN LỢI THẺ

QUYỀN LỢI	ĐIỀU KIỆN	T/NT
CÁC QUYỀN ƯU TIÊN DÙNG BỮA – Dùng bữa miễn phí Khi xuất trình thẻ Caravelle Classique Club hợp lệ tại tất cả các Nhà Hàng liên kết tại Caravelle Saigon Hội viên sẽ được dùng bữa với các ưu đãi giảm giá như sau: Dùng bữa 1 khách → Giảm (20%) trên tổng hóa đơn thức ăn Dùng bữa 2 khách → Giảm (50%) trên tổng hóa đơn thức ăn Dùng bữa 3 khách → Giảm (33%) trên tổng hóa đơn thức ăn Dùng bữa 4 khách → Giảm (25%) trên tổng hóa đơn thức ăn Dùng bữa từ 5 -12 khách → Giảm (20%) trên tổng hóa đơn thức ăn Dùng bữa từ 13 – tối đa 20 khách → Giảm (15%) trên tổng hóa đơn thức ăn Quyền lợi giảm giá dùng bữa tiêu chuẩn và các phiếu ưu đãi khác sẽ không được áp dụng vào các ngày dưới đây: <ul style="list-style-type: none">Tết Nguyên đán 28 đến 29 tháng 01 năm 2025Ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 04 năm 2025Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 05 năm 2025Lễ Quốc khánh 02 tháng 09 năm 2025Lễ Vọng (Ngày trước Giáng sinh) 24 tháng 12 năm 2025Lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2025Ngày cuối năm Dương lịch 31 tháng 12 năm 2025Tết Dương lịch 01 tháng 01 năm 2026 Giảm hai mươi phần trăm (20%) trên các thực đơn khuyến mãi sẽ được áp dụng khi những quyền lợi dùng bữa tiêu chuẩn không được áp dụng. Không thể áp dụng đối với quầy mini bar, dùng bữa tại phòng, và Signature Lounge.		NT
QUYỀN LỢI PHÒNG NGHỈ <ul style="list-style-type: none">Giảm giá 25% trên giá tốt nhất hiện có, áp dụng cho tất cả các loại phòng.		
CÁC QUYỀN ƯU ĐÃI THÊM <ul style="list-style-type: none">Giảm 20% cho thức ăn tại Café de l’OperaGiảm 20% cho mỗi lần trị liệu SpaGiảm 15% cho phòng họpGiảm 15% cho đồ uống tại tất cả cửa hàng ăn uống (không tính cho chương trình ưu đãi Happy Hours) (*) (*) Ưu đãi tại Saigon Saigon Bar áp dụng cho Hội viên và tối đa mười một (11) vị khách đi cùng trên mỗi thẻ hội viên được xuất trình cho mỗi dịp, mỗi lần đến, mỗi hóa đơn.		
Các cửa hàng liên kết tại Caravelle Saigon		
1. Nhà hàng Cao cấp Reflections	3. Saigon Saigon Bar	5. Pool Bar
2. Nineteen	4. Café de l’Opera	
(*) Các quyền ưu tiên dùng bữa không áp dụng tại Café de l’Opera		

PHIẾU ƯU ĐÃI CÓ THỂ LỰA CHỌN

Chỉ áp dụng cho Gói 2

Hội viên gói 2 có thể chọn Quyền lợi A hoặc Quyền lợi B

PHIẾU ƯU ĐÃI	ĐIỀU KIỆN	T/NT
Quyền lợi A hoặc Một (1) phiếu ưu đãi cho một (1) Đêm nghỉ Miễn phí trong Phòng Deluxe tại Caravelle Saigon	<ol style="list-style-type: none">1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng.2. Phiếu ưu đãi áp dụng cho một (1) đêm lưu trú trong phòng Deluxe (không bao gồm ăn sáng) tại Caravelle Saigon.3. Việc đặt phòng tùy thuộc vào việc đặt trước và tình trạng phòng trống.4. Một (1) phiếu ưu đãi áp dụng cho mỗi lần lưu trú, không thể sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn.5. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp.6. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần.7. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên.8. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước.9. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”.	NT

OR

Quyền lợi B Ba (3) phiếu ưu đãi tiền mặt, mỗi phiếu có giá trị 1.000.000 đồng. Phiếu ưu đãi áp dụng cho dùng bữa tại các Nhà hàng và quán bar của khách sạn.	<ol style="list-style-type: none">1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng.2. Phiếu ưu đãi phải được xuất trình khi sử dụng quyền lợi này và thẻ Hội viên hợp lệ cũng phải được xuất trình.3. Các phiếu ưu đãi tiền mặt có thể được sử dụng riêng hoặc sử dụng tất cả cùng một lúc cho một bàn mỗi lần ghé thăm.4. Phiếu ưu đãi không thể được sử dụng cùng với Quyền ưu tiên Dùng bữa tiêu chuẩn, các phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn.5. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp.6. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần.	NT
---	--	-----------

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên. 8. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. 9. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”. 	
--	---	--

PHIẾU ƯU ĐÃI DÙNG BỮA

Một (1) bữa tối tự chọn miễn phí cho 2 người tại nhà hàng Buffet Nineteen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng. 2. Yêu cầu đặt bàn trước. 3. Một (1) phiếu ưu đãi cho mỗi bàn mỗi lần ghé thăm, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn. 4. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp. 5. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần. 6. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên. 7. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. 8. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”. 	NT
Một (1) bữa trưa tự chọn miễn phí cho 2 người tại nhà hàng Buffet Nineteen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng. 2. Yêu cầu đặt bàn trước. 3. Một (1) phiếu ưu đãi cho mỗi bàn mỗi lần ghé thăm, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt của khách sạn, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác. 4. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp. 5. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần. 6. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên. 7. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. 	NT

	8. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”.	
Một (1) chai Rượu vang miễn phí (áp dụng cho hóa đơn từ 2.000.000 đồng)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng. 2. Phiếu ưu đãi cho phép Hội viên hưởng một chai rượu vang được chọn trắng hoặc đỏ miễn phí của Khách sạn với mức chi tối thiểu 2 triệu đồng trước khi áp dụng Quyền ưu tiên dùng bữa của Thẻ tại bất kỳ cửa hàng liên kết nào. 3. Yêu cầu đặt bàn trước. 4. Một (1) phiếu ưu đãi cho mỗi bàn mỗi lần ghé thăm, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn, ngoại trừ các Phiếu ưu đãi Bánh kem chúc mừng và Phiếu ưu đãi dùng bữa theo nhóm. 5. Chỉ áp dụng khi dùng bữa tại cửa hàng và không thể đem đi. 6. Phiếu ưu đãi “chai rượu vang miễn phí” có thể được sử dụng cùng lúc với phiếu ưu đãi “Bánh kem Chúc mừng” với mức chi tối thiểu 3 triệu đồng trước khi áp dụng Quyền ưu tiên Dùng Bữa của Thẻ. 7. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng. 8. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần. 9. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên. 10. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. 11. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”. 	NT

<p>Một (1) Bánh kem chúc mừng kích thước 22cm (áp dụng cho hóa đơn từ 1.500.000 đồng)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng. 2. Phiếu ưu đãi cho phép Hội viên hưởng một chiếc bánh kem miễn phí với kích thước hai mươi hai centimet (22cm) với mức chi tối thiểu 1,5 triệu đồng trước khi áp dụng Quyền ưu tiên Dừng Bữa của Thẻ tại Nhà hàng Reflections, Nhà hàng Nineteen & Saigon Saigon Bar. 3. Yêu cầu đặt trước 48 giờ. 4. Một (1) phiếu ưu đãi cho mỗi bàn mỗi lần ghé thăm, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn, ngoại trừ các Phiếu ưu đãi Chai rượu vang miễn phí và Phiếu ưu đãi dùng bữa theo nhóm. 5. Chỉ áp dụng khi dùng bữa tại cửa hàng và không thể đem đi. 6. Phiếu ưu đãi Bánh kem chúc mừng có thể được sử dụng cùng lúc với phiếu ưu đãi Chai Rượu vang miễn phí với mức chi tối thiểu 3 triệu đồng trước khi áp dụng Quyền ưu tiên Dừng Bữa của Thẻ. 7. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng. 8. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần. 9. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên. 10. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. 11. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”. 	<p>NT</p>
<p>Một (1) set trà chiều Hi-tea miễn phí cho 2 người tại Café de l’Opera</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng. 2. Yêu cầu đặt bàn trước. 3. Một (1) phiếu ưu đãi cho mỗi bàn mỗi lần ghé thăm, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn. 4. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp. 5. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần. 6. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu 	<p>NT</p>

	<p>Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên.</p> <p>7. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước.</p> <p>8. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”.</p>	
Hai (2) phiếu ưu đãi giảm 30% khi dùng bữa cho nhóm từ 6-16 khách tại nhà hàng Reflections	<p>1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng.</p> <p>2. Phiếu ưu đãi cho phép Hội viên được hưởng giảm giá ba mươi phần trăm (30%) khi dùng bữa cho nhóm từ sáu (6) đến mười sáu (16) người tại nhà hàng Reflections.</p> <p>3. Yêu cầu đặt bàn trước. Ý định sử dụng quyền lợi này phải được nêu rõ tại thời điểm yêu cầu đặt chỗ ban đầu và phiếu ưu đãi phải được xuất trình khi đến nhà hàng.</p> <p>4. Một (1) phiếu ưu đãi cho mỗi bàn mỗi lần ghé thăm, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn.</p> <p>5. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp.</p> <p>6. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần.</p> <p>7. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên.</p> <p>8. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước.</p> <p>9. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”.</p>	NT
Hai (2) phiếu ưu đãi giảm 40% khi dùng bữa cho nhóm từ 6-16 khách tại nhà hàng Buffet Nineteen	<p>1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng.</p> <p>2. Phiếu ưu đãi cho phép Hội viên được hưởng giảm giá bốn mươi phần trăm (40%) khi dùng bữa cho nhóm từ sáu (6) đến mười sáu (16) người tại nhà hàng Buffet Nineteen.</p> <p>3. Yêu cầu đặt bàn trước. Ý định sử dụng quyền lợi này phải được nêu rõ tại thời điểm yêu cầu đặt chỗ ban đầu và phiếu ưu đãi phải được xuất</p>	NT

	<p>trình khi đến nhà hàng.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Một (1) phiếu ưu đãi cho mỗi bàn mỗi lần ghé thăm, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn. 5. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp. 6. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần. 7. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên. 8. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. 9. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”. 	
<p>Hai (2) phiếu ưu đãi giảm 30% cho nước uống cho nhóm từ 6-16 khách tại Saigon Saigon Bar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng. 2. Phiếu ưu đãi cho phép Hội viên được hưởng giảm giá ba mươi phần trăm (30%) nước uống cho nhóm từ sáu (6) đến mười sáu (16) người tại Saigon Saigon Bar. 3. Yêu cầu đặt bàn trước. Ý định sử dụng quyền lợi này phải được nêu rõ tại thời điểm yêu cầu đặt chỗ ban đầu và phiếu ưu đãi phải được xuất trình khi đến nhà hàng. 4. Một (1) phiếu ưu đãi cho mỗi bàn mỗi lần ghé thăm, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn. 5. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp. 6. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần. 7. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên. 8. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. 9. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”. 	<p>NT</p>

PHIẾU ƯU ĐÃI PHÒNG NGHỈ

<p>Năm (5) Phiếu ưu đãi Phòng nghỉ với giá VND 2.900.000++ cho hạng phòng Deluxe (Không bao gồm ăn sáng)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng. 2. Phiếu ưu đãi cho phép Hội viên được hưởng ưu đãi một lần lưu trú lên đến bốn (4) đêm liên tục với mức giá VND 2.900.000++ cho mỗi phòng mỗi đêm, không bao gồm ăn sáng cho phòng đơn hoặc phòng đôi với hạng phòng Deluxe. 3. Áp dụng từ thứ 2 đến chủ nhật. 4. Việc đặt phòng tùy thuộc vào việc đặt trước và tình trạng phòng trống. 5. Một (1) phiếu ưu đãi áp dụng cho một lần sử dụng, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn. 6. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp. 7. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần. 8. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên. 9. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. 10. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”. 	<p>NT</p>
<p>Năm (5) Phiếu ưu đãi nâng cấp hạng phòng tiếp theo miễn phí tại Caravelle Saigon</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng. 2. Phiếu ưu đãi cho phép Hội viên nâng cấp lên hạng phòng tiếp theo cho một (1) tới tối đa ba (3) đêm nghỉ liên tiếp. 3. Việc nâng hạng phòng tùy thuộc vào việc đặt trước và tình trạng phòng trống. 4. Một (1) phiếu ưu đãi áp dụng cho một lần sử dụng, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn. 5. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp. 6. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần. 	<p>NT</p>

	<p>7. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên.</p> <p>8. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước.</p> <p>9. Phiếu ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”.</p>	
--	--	--

PHIẾU ƯU ĐÃI KHÁC

Bốn (4) Phiếu ưu đãi giảm 30% cho các liệu trình Spa lẻ	<p>1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng.</p> <p>2. Phiếu ưu đãi cho phép Hội viên được hưởng giảm giá ba mươi phần trăm (30%) cho các liệu trình Spa lẻ cho một (1) người trong khoảng 9 giờ sáng - 3 giờ chiều tại Kara Spa.</p> <p>3. Áp dụng từ thứ 2 đến chủ nhật.</p> <p>4. Tùy thuộc vào việc đặt trước và tình trạng chỗ trống.</p> <p>5. Một (1) phiếu ưu đãi áp dụng cho một lần sử dụng, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn.</p> <p>6. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp.</p> <p>7. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần.</p> <p>8. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên.</p> <p>9. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước.</p>	NT
Một (1) Phiếu ưu đãi trải nghiệm miễn phí phòng Gym và Hồ bơi	<p>1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng.</p> <p>2. Phiếu ưu đãi cho phép Hội viên được trải nghiệm một ngày miễn phí tại phòng Gym và Hồ bơi tại Caravelle Saigon.</p> <p>3. Một (1) phiếu ưu đãi áp dụng cho một lần sử dụng, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá</p>	NT

	<p>hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn.</p> <p>4. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp.</p> <p>5. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần.</p> <p>6. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên.</p> <p>7. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước.</p>	
Một (1) Phiếu ưu đãi giảm giá 25% cho tất cả các Hội viên Health Club Fitness hàng năm	<p>1. Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng.</p> <p>2. Phiếu ưu đãi cho phép người cầm được giảm giá hai mươi lăm phần trăm (25%) phí Hội viên Health Club Fitness ngoài giờ cao điểm.</p> <p>3. Phiếu ưu đãi không áp dụng cho các gói hội viên công ty hoặc giờ cao điểm.</p> <p>4. Một (1) phiếu ưu đãi áp dụng cho một lần sử dụng, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn.</p> <p>5. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp.</p> <p>6. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần.</p> <p>7. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên.</p> <p>8. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước.</p>	NT
Một (1) Phiếu ưu đãi giảm 10% cho tiệc cưới	<p>1. Phiếu ưu đãi có thể chuyển nhượng.</p> <p>2. Phiếu ưu đãi cho phép người cầm được giảm giá mười phần trăm (10%) trên giá công bố cho sự kiện tiệc cưới được tổ chức tại Caravelle Saigon.</p> <p>3. Một (1) phiếu ưu đãi áp dụng cho một lần sử dụng, không thể được sử dụng cùng với bất kỳ phiếu ưu đãi khác, các chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác của khách sạn.</p> <p>4. Phiếu ưu đãi không thể quy đổi thành tiền</p>	T

	<p>mặt, không thể quy đổi sang hoa hồng và không thể thay thế nếu bị mất hoặc đánh cắp.</p> <p>5. Phiếu ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần.</p> <p>6. Hội viên không được bán các Phiếu Ưu Đãi hoặc Gói Thẻ Hội Viên.</p> <p>7. Caravelle Saigon có quyền giải thích cuối cùng về tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng, có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước.</p>	
--	--	--

QUYỀN LỢI KHÁC

Ưu đãi khác	T/NT
<p>Thẻ phụ Hội viên nhận được: Một (1) Thẻ phụ cho thành viên gia đình trực hệ, trên 18 tuổi. Thẻ phụ sẽ không có bất kỳ phiếu ưu đãi nào được cấp kèm theo</p>	NT
Một (1) Thẻ thành viên CLUBHOTEL miễn phí cho chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ	NT

QUYỀN LỢI GIỚI THIỆU

<p>Quà tặng giới thiệu Hội viên nhận được:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Một (1) lượt giới thiệu thành công đã thanh toán đầy đủ, thành viên được giảm 10% phí gia hạn Hội viên • Hai (2) lượt giới thiệu thành công đã thanh toán đầy đủ, thành viên được giảm 20% phí gia hạn Hội viên • Ba (3) lượt giới thiệu thành công đã thanh toán đầy đủ, thành viên được giảm 30% phí gia hạn Hội viên <p>**Số lượt giới thiệu tối đa mà một Hội viên có thể giới thiệu là 10 lượt cho mỗi Hội viên, điều này sẽ mang lại cho Hội viên một thẻ Hội viên gia hạn miễn phí (khi thẻ Hội viên hiện tại của họ hết hạn)</p> <p>Sau khi giới thiệu thành công, Hội viên thông báo cho văn phòng Caravelle Classique Club để yêu cầu quyền lợi giới thiệu mong muốn.</p>	NT
---	-----------

QUYỀN LỢI GIA HẠN

Quà tặng gia hạn

Để tri ân khách hàng, Hội viên sẽ nhận được quà tặng dựa theo số lần Hội viên gia hạn Gói Thẻ Hội viên của mình:

Gia hạn lần đầu: Miễn phí 60 phút trị liệu toàn thân cho một người. [Có thể chuyển nhượng].

Gia hạn lần 2: Bữa trưa set menu miễn phí cho hai người tại Reflections với một ly rượu vang của nhà hàng hoặc bia tươi (hoặc nước ngọt) cho mỗi người - **Ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”**. – [Không thể chuyển nhượng]

Gia hạn lần 3: Miễn phí 60 phút trị liệu toàn thân cho hai người. [Có thể chuyển nhượng].

Gia hạn lần 4: Miễn phí nghỉ đêm cuối tuần trong phòng Signature (chỉ áp dụng cho phòng). [Không thể chuyển nhượng]

Gia hạn lần 5: Miễn phí nghỉ đêm cuối tuần trong một Executive Suite bao gồm bữa sáng cho hai người. [Không thể chuyển nhượng]

Gia hạn lần 6: Miễn phí nghỉ đêm cuối tuần trong một Executive Suite bao gồm bữa sáng cho hai người. [Không thể chuyển nhượng] **Gia hạn lần 6:** Miễn phí nghỉ đêm cuối tuần trong một Executive Suite bao gồm bữa sáng cho hai người - **Ưu đãi không được sử dụng vào một số ngày bị giới hạn “Black-out Dates”**. [Không thể chuyển nhượng]

PHẦN THƯỞNG THEO CẤP ĐỘ

Điều kiện	Hội viên trải nghiệm	Hạng Bạc	Hạng Vàng	Hạng Bạch Kim	Hạng Kim Cương
	Hội viên trải nghiệm (không có phiếu ưu đãi) - OTAs chỉ được quản lý bởi Khách sạn	Hội viên có phí		10 đêm nghỉ hoặc USD1,500 đã tiêu dùng vào F&B, Room và Spa (sau giảm giá)	30 đêm nghỉ hoặc USD4,000 đã tiêu dùng vào F&B, Room và Spa (sau giảm giá)
Thời hạn	1 tháng	12 tháng	12 tháng	12 tháng	12 tháng
Hạng thẻ sau khi gia hạn			✓	✓	TBA
Quyền lợi phòng					
Ưu đãi phòng	✓	✓	✓	✓	✓
Check-out trễ			✓	✓	
Check-in sớm và Check-out trễ					✓
Nâng cấp lên hạng phòng tiếp theo			✓	✓	✓
Nâng cấp lên hạng phòng Signature				✓	✓
Sử dụng Signature Lounge (khi lưu trú)				✓	✓
Nước uống và tiện nghi miễn phí			✓	✓	✓
Nước ngọt miễn phí tại Minibar					✓
Quyền lợi F&B					
Giảm giá F&B	Giảm 20% dùng bữa	Giảm giá dùng bữa tiêu chuẩn	Giảm giá dùng bữa tiêu chuẩn	Giảm giá dùng bữa tiêu chuẩn	Giảm giá dùng bữa tiêu chuẩn
Quyền lợi độc quyền					
Được mời tham dự Private Signature Events			✓	✓	✓
Giảm giá khi gia hạn thẻ			10%	15%	

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

Xác minh

Tất cả các quyền ưu tiên liên quan đến thẻ hội viên Caravelle Classique là dành cho cá nhân Hội viên Caravelle Classique Club sử dụng, không thể chuyển nhượng (trừ khi có chỉ định khác) và có giá trị cho một năm Hội viên kể từ ngày ghi trên thẻ.

Các ngày không được áp dụng ưu đãi dùng bữa tiêu chuẩn và phiếu ưu đãi:

Quyền lợi giảm giá dùng bữa tiêu chuẩn và tất cả các phiếu ưu đãi không được áp dụng vào các ngày dưới đây. Giảm hai mươi phần trăm (20%) trên các thực đơn khuyến mãi sẽ được áp dụng khi những quyền lợi dùng bữa tiêu chuẩn không được áp dụng.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| • Tết Nguyên đán | 28 đến 29 tháng 01 năm 2025 |
| • Ngày giải phóng miền Nam | 30 tháng 04 năm 2025 |
| • Ngày Quốc tế Lao động | 01 tháng 05 năm 2025 |
| • Lễ Quốc khánh | 02 tháng 09 năm 2025 |
| • Lễ Vọng (Ngày trước Giáng sinh) | 24 tháng 12 năm 2025 |
| • Lễ Giáng sinh | 25 tháng 12 năm 2025 |
| • Ngày cuối năm Dương lịch | 31 tháng 12 năm 2025 |
| • Tết Dương lịch | 01 tháng 01 năm 2026 |

Thẻ bị Mất hoặc Đánh cắp

Việc mất thẻ hội viên nên được báo lại với văn phòng Caravelle Classique Club để cấp thay thế.

Quy trình

Quyền lợi chỉ có giá trị đối với các cửa hàng liên kết và trong những giờ làm việc thông thường. Tất cả các yêu cầu đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Quyền lợi không có giá trị kết hợp cùng với các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác (trừ khi có chỉ định khác từ đội quản lý Caravelle Classique Club).

Quyền lợi hội viên có giá trị cho đến ngày hết hạn. Các quyền ưu tiên dùng bữa không có giá trị cho mini bar và dịch vụ phòng.

Thẻ hội viên hợp lệ và / hoặc phiếu ưu đãi cần được xuất trình tại thời điểm đến khách sạn và/ hoặc nhà hàng trước khi sử dụng dịch vụ để tính chiết khấu và quyền lợi của Hội viên. Quyền lợi thẻ hội viên được giới hạn chỉ một thẻ cho mỗi bàn, mỗi tiệc hoặc hóa đơn.

Tất cả các giảm giá và quyền lợi phòng tùy thuộc vào tình trạng phòng trống, phân bổ và yêu cầu phải đặt trước. Trừ khi có quy định khác, giá phòng áp dụng phí dịch vụ và thuế VAT.

Chấm dứt

Caravelle Saigon có quyền hủy bỏ tư cách Hội viên khi các điều khoản và điều kiện bị vi phạm bao gồm bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc sử dụng gian lận thẻ có thể dẫn đến việc chấm dứt tư cách Hội viên CCC mà không cần thông báo trước hoặc bồi thường.

Thông báo

Caravelle Saigon cũng có quyền sửa đổi các quyền lợi bất cứ lúc nào khi cần thiết để phản ánh những điều kiện thị trường thay đổi.

Các điều khoản và điều kiện có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Tuyên bố

Các Hội viên Caravelle Classique Club đã đọc hiểu và đã được giải thích chi tiết về các điều khoản và điều kiện trên của chương trình Caravelle Classique Club và các Hội viên đều đồng ý với những điều đó.

Các Hội viên của Caravelle Classique Club đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện và việc đăng ký tham gia Hội viên Caravelle Classique Club tự động đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản trên.